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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um offituvanda.

Frá Soffíu Gísladóttur.

Hefur verið gerð úttekt á vanda of feitra Íslendinga, sem eiga erfitt með að taka þátt í dag-
legu lífi og eru margir í felum, og eru uppi áform um að bregðast við alvarlegum vanda þeirra
með öflugu stuðningskerfi?


